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เร่ิมประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุม 

(นางมณฑา  สมมาตย)  แลว จํานวน ๑๘ ทาน  ดิฉันขออนุญาตอานประกาศ เรียกประชุมฯ คะ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒   ประจําป  ๒๕๖๒   

ตามมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในคราวประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 

๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  นั้น 

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใตมาตรา ๒๒  แหง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒   จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๒  ตั้งแตวันที่  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๖๒  ถึง

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  มีกําหนด ๔๕ วัน   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่ ๘  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงชื่อ นายมะหะมะ  

วาแมดีซา  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และทานผูมีเกียรติ  

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดทําหนาที่ประธานสภาในการเปด

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาคร้ังนี้ ซึ่งเปนการเปดประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒  ตามที่สภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาไดกําหนดไว คือ ต้ังแตวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ 

กันยายน ๒๕๖๒  ประกอบกับผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาได

เสนอญัตติเพ่ือใหสภาฯ ไดรับทราบและพิจารณาใหเปนตามขอกฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวของ โดยหวังเปนอยางยิ่งวาในหวงเวลาของสมัยสามัญนี้ สภาฯ 

จะไดรวมกันพิจารณาและปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนและทองถิ่นตอไป    

บัดน้ี  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๒ ณ บัดน้ี 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ      

๑. วันนี้ยินดีตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษา  จากมหาวิทยาลัย 

ฟาฏอนี  ที่เขามารวมเขาฟงการประชุมสภาครับ ดวยความยินดีครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ๒. เรื่องแจงใหทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๔ ไดแก 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  

สําหรบัรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งไดวางไวบนโตะของทุกทานแลว 

๓. มีสมาชิกสภาฯ ลา ๑ ทาน ครับ ทานมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา 

อบจ. เขตอําเภอกรงปนัง       

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป  ๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑ 

เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ คร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒    

ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมครับ   

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต. 2 อําเภอบันนังสตา  

(นายไฟซอล  ยูโซะ) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังน้ี 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่  ๕/

๒๕๖๒   วันอังคารท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔    

ผูมาประชุม 

๑. นายมะรอซ ิ รอยิง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  ๓  อ.ยะหา  ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 

๓. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ. บันนังสตา  กรรมการ 

๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   

๕. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง  กรรมการ     

๖. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   

    กรรมการและเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม  

๑. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต  กรรมการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  

ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดกําชับให

คณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคําผิดคําถูก ตลอดจนเนื้อหาสาระ วาได

ใจความถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ  
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เลขานุการคณะกรรมการ  สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

ตรวจรายงานการประชุม  ประจําป ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๒ และคร้ังท่ี ๒ เม่ือวันที่ ๗  

สิงหาคม ๒๕๖๒   

ประธาน ไดใหเจาหนาท่ีเปดเทปบันทึกการประชุม  เพ่ือใหคณะกรรม

ไดตรวจสอบรายงานประชุมสภาฯ  จนแลวเสร็จ  ปรากฏวา ไมมีการขอเสนอ

แกไขขอความเพ่ิมเติมแตประการใด   เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  ลงชื่อ นาย

ไฟซอล  ยูโซะ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   บันทึก

การประชุม  ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิก ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมรายงานการ

ประชุม  เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่

ประชุมครบั เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครับ 

๑๘ ทานครับ ตอไปผมขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการ

ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป  ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑    เมื่อวันท่ี  ๑  

สิงหาคม ๒๕๖๒ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒    โปรดยกมือครับ  

รับรอง ๑๘  เสียงครับ   สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุม สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑    เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ 

และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒    โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ งด

ออกเสียง ไมมีนะครับ      

มติท่ีประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑    เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ และคร้ัง

ท่ี ๒ เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒   จํานวน ๑๘ เสียงครบั   

  ระเบียบวาระที่   ๓  ญัตติ  รายงานผลการประเมินตนเองการ

จัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ

จัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๒  เชิญทานนายก อบจ.ยะลา แถลงเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร มะทา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติ  

รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคา

เปาหมายขั้นต่ํามาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๖๒  ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการ

จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– พ.ศ. ๒๕๖๓) และใหสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นําเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ 
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นายก อบจ.ยะลา จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปใชในการประเมิน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาคัดเลือกเกณฑชี้วัด สําหรับใช

ประเมินองคการบริหารสวนจังหวัดในป  พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘ ดาน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดขอความรวมมือองคการบริหารสวน

จังหวัด ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดําเนินการ

บันทึกขอมูลตามแบบติดตามประเมินผล จํานวน ๓ แบบ ไดแก แบบ อบจ.๑ 

(แบบรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไป) แบบ อบจ.๒-๑ ถึง ๒-๖ (แบบรวบรวม

ขอมูลการจัดบริการสาธารณะ) และแบบ อบจ.๓ (แบบรวบรวมขอมูลประเมิน

ความพึงพอใจขององคการบริหารสวนจังหวัด) ลงในโปรแกรมระบบ

ประมวลผลเกณฑชี้วัดฯ ซ่ึงเปดเขาใชระบบไดตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

และใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้ งนี้ 

สํานักงาน ก.ก.ถ. จะถือวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีถูกตองสําหรับใชเปน

เกณฑประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุน และรายงานคณะรัฐมนตรี

ทราบตอไป สําหรบัขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง มีดังนี้ 

  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง โดยใหผูบริหารของ อบจ.

หรือผูทําหนาท่ีรักษาการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบดวย

ผูแทนสวนงานตามภารกิจการจัดบริการสาธารณะในแตละดานในการรวบรวม

ขอมลู 

  ๒. ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมขอมูล  โดยให

คณะกรรมการประเมินตนเองในแตละดานรวบรวมขอมูลตามแบบติดตามและ

ประเมินผลที่กําหนด 

  ๓. เสนอผลการประเมินตนเองใหผูบริหาร อบจ.ทราบผลการ

ดําเนินงานของ อบจ. ตามเกณฑชี้วัด และพิจารณารับรองความถูกตองของ

ขอมลู 

  ๔. สงผลการประเมินตนเองให สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ ทางระบบออนไลน 

  ๕. นําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ 

อบจ.ทราบ 

  ๖. แจงผลการประเมินตนเองใหประชาชนทราบ 

  ในการนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา โดยมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนประธานกรรมการ ได

ดําเนินการรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมาย 
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นายก อบจ.ยะลา ข้ันต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

พ.ศ. ๒๕๖๒  และผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดลงนามรับรอง

ความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว เพื่อใหการดําเนินการประเมินตนเองฯ 

เปนไปตามข้ันตอนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองฯ เพ่ือใหสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทราบ ซึ่งรายละเอียดขอมูลปรากฏตามแบบ 

ดังนี ้

  ๑. แบบ อบจ.๑  ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ประกอบดวย 

      ๑.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

      ๑.๒ ดานผังเมือง 

      ๑.๓ ดานสาธารณสุข บรกิารทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

      ๑.๔ ดานการศกึษา 

      ๑.๕ ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

      ๑.๖ ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเท่ียว และ

การลงทุน 

      ๑.๗ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      ๑.๘ ดานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และ

โบราณสถาน 

  ๒. แบบ อบจ.๒  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ 

ประกอบดวย ๖ แบบ ๒๐ ภารกิจ ดังนี้ 

      ๒.๑ แบบ อบจ.๒-๑  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารส วน จังหวัด  ด านโครงสรางพ้ืนฐานและผั ง เมื อง 

ประกอบดวย ๕ ภารกิจ คือ 

            ภารกิจที่ ๑  ถนนและการระบายน้ํา 

            ภารกิจที่ ๒  คลอง/ลําธาร บอน้ํา และแหลงน้ํา 

            ภารกิจที่ ๓  ไฟจราจร ไฟสองสวาง และปายสัญญาณ 

            ภารกิจที่ ๔  การคมนาคมและขนสง 

            ภารกิจที่ ๕  ดานผงัเมือง 

      ๒.๒ แบบ อบจ.๒-๒  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพ

ชีวิต ประกอบดวย ๖ ภารกิจ คือ 

   ภารกิจที่ ๖  การสงเสริมการพัฒนาสตรี 

   ภารกิจที่ ๗  การสงเสริมและการพัฒนาผูสูงอายุ 
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นายก อบจ.ยะลา   ภารกิจที่ ๘  การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ 

   ภารกิจที่ ๙  การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส

และผูติดยาเสพติด 

   ภารกิจที่ ๑๐  การสาธารณสุขมูลฐาน 

   ภารกิจที่ ๑๑  การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

      ๒.๓ แบบ อบจ.๒-๓  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานการศกึษา ประกอบดวย ๒ ภารกิจ คือ 

            ภารกิจที่ ๑๒  การศึกษาในระบบ 

            ภารกิจที่ ๑๓  การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย 

      ๒.๔ แบบ อบจ.๒-๔  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการ

รักษาความสงบปลอดภัย ประกอบดวย ๔ ภารกิจ คือ 

            ภารกิจที่ ๑๔  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ภารกิจที่ ๑๕  การจัดระเบียบชุมชน 

   ภารกิจที่ ๑๖  การจัดการความขัดแยง 

   ภารกิจที่ ๑๗  การปองกันอาชญากรรมและการกระทําผิด 

      ๒.๕ แบบ อบจ.๒-๕  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การ

ลงทุน และการทองเที่ยว ประกอบดวย ๑ ภารกิจ คอื 

   ภารกิจที่ ๑๘  สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว 

และการลงทนุ 

      ๒.๖ แบบ อบจ.๒-๖  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ

ขอ งอ งค ก ารบ ริห ารส วน จั งห วัด  ด าน การ จัด ก ารแล ะก ารอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย ๒ การกิจ คอื 

   ภารกิจที่ ๑๙  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ภารกิจที่  ๒๐  การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ชาวบาน และโบราณสถาน 

  ๓. แบบ อบจ.๓  แบบรวบรวมขอมูลประเมินความพึงพอใจของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ๗ ดาน คือ 

      ๓.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

      ๓.๒ ดานผังเมือง 

      ๓.๓ ดานสาธารณสุข บรกิารทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

      ๓.๔ ดานการศกึษา 
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นายก อบจ.ยะลา      ๓.๕ ดานการสงเสรมิเศรษฐกิจและชุมชน 

      ๓.๖ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      ๓.๗ ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และ

โบราณสถาน 

จึงเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทราบ รายละเอียดตามผลการ

ประเมินตนเองท่ีแนบมาพรอมนี้. รายละเอียดทานสมาชิกสามารถที่จะศึกษา

ผลการประเมินตนเองในเลมสีฟาครับ ที่อยูในมือทานสมาชิกครับ ขอขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ

เมือง  กอนอ่ืนตองขอบพระคุณทานประธานที่ใหโอกาสนะครับ กระผมขอ

โอกาสที่จะหยิบประเด็นในวาระขึ้นมาสักสองเรื่อง ดวยเหตุที่วาจากการ

รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะนั้น ประเด็นที่กระผมอยากจะ

กราบเรียนทานประธาน สําหรับรายการประเมินผลที่ไดพิจารณามากอนนี้แลว

นะครับ ก็คือในเรื่องของบางขอ เชน ดานสาธารณสุข การบริการทางสังคมและ

คุณภาพชีวิต ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อเราไดดูจากเอกสารที่ฝายบริหาร

รับรองสงมาในสภาแหงน้ีครับ สองสามประการดวยความเคารพ ที่อยากจะนํา

เรียนถึงนะครับ จากขอมูลของประชากรในจังหวัดยะลาเรา ณ ป ๒๕๖๑ ครับ 

ประชากรนาจะเพ่ิมขึ้นกวาเดิมเล็กนอย คืออยูที่ประมาณ ๕๓๒,๓๒๖ คน ครับ 

ประเด็นที่อยากจะนําเรียนสําหรับการประเมินคร้ังนี้ในดานการสาธารณสุข ผม

อยากจะหยิบยกวา องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น โดยเฉพาะนโยบายของฝาย

บริหารนั้น ทานใหความสําคัญกับประเด็นท่ีสังคมคิดวาออนแอในกลุมคน

เหลานี้ ก็คือ ในจํานวนผูติดเชื้อผูปวยเอดสทั้งหมดในพื้นที่ โดยประมาณของ

องคการบริหารสวนจังหวัด อยูที่ประมาณ ๒๑,๗๕๙ คน จากขอมูล แลว

จํานวนผูพิการในพื้นที่อีกประมาณ ๑๒,๑๙๔ คน จํานวนผูพิการที่ตองการ

อาชีพ รายไดหรือมีงานทําในพ้ืนที่นั้น ก็ประมาณหมื่นคนเศษ และก็ผูพิการที่

ตองการดูแลตองการสงเคราะหและตองการฟนฟูอยูที่ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน 

กระผมขออนุญาตทานประธานดวยความเคารพ ผมคิดวาเพ่ือนสมาชิกคงจะมี

ขอมูลเหลานี้อยูในมือแลว แตวาท่ีนําประเด็นบางประเด็นขึ้นมานําเรียนนั้น 

เพ่ือท่ีจะชี้ใหเห็นวาการประเมินตนขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน ไดให

ความสําคัญกับขอมูลที่ผมไดนําเรียนถึง ซึ่งตรงนี้เปนเรื่องที่นายินดีในฐานะที่ผม

เปนสวนหนึ่งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กําลังจะเรียนทาน

ประธานผานไปยังใหเพ่ือนสมาชิกไดรับทราบ  วาองคการบริหารสวนจังหวัดให 



~ 9 ~ 
 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ ความสําคัญกับเนื้อหาสาระในเร่ืองเหลานี้ จึงไดมีขอมูลนําเสนอในการประเมิน 

ดวยความเคารพครับ เพ่ือที่จะใหมันสั้นเขา มาในอีกเร่ืองหนึ่งที่ในโอกาสนี้ ที่

จะไมนําเรียนไมได ก็คือ เร่ืองที่องคการบริหารสวนจังหวัดของเรานั้น มุงเนนให

ความสําคัญในเร่ืองการศึกษาเปนอยางมาก ความหมายที่อยากจะนําเรียนเติม

ตอไปจากแผนประมวลนั้น ความหมายก็คือวา เทาที่ เราฟงนะครับทุก ๆ 

องคกรในประเทศเราน้ัน โดยเฉพาะองคกรสวนทองถ่ินก็จะใหความสําคัญใน

เรื่ องการศึกษาที่ คลายคลึงกัน แต ในความ พิเศษของจังหวัดยะลานั้ น 

ยกตัวอยาง การสนับสนุนการศึกษาที่ผมอยากจะขออนุญาตนําเรียนที่มุงเนน

เขาไป คือเขามุงเนนไปถึงขนาดเด็กที่ดอยโอกาส เด็กท่ีขาดโอกาส ซึ่งนอกจาก

ขาดโอกาสทางภาคสังคมแลว เด็กขาดโอกาสทางกายภาพ องคการบริหารสวน

จังหวัดก็พยายามที่จะใหความสนใจในเร่ืองนี้เปนกรณีพิเศษ จากขอมูลเด็กดอย

โอกาสและเด็กพิการทั้งหมดในพื้นที่ อบจ.นั้น มีประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเศษ 

เด็กดอยโอกาสเด็กพิการที่ยากจนก็ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเศษ และก็เด็กพิเศษ

ท้ังหมด อบจ.นั้น เด็กพิเศษคือเด็กอยางไร ก็คือเด็กที่ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต

เกิดนะครบั ขออนุญาตที่ใชคําวา เด็กไมสมประกอบนะครับ ก็มีอยูสามสี่พันคน 

ในสวนเหลาน้ีเมื่อเราไดเห็นขอมูล มันก็เลยเปนความรูสึกภูมิใจ ที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดของเรา เขามุงเนนนอกจากการศึกษาปกติแลว มุงเนน

สนับสนุนสําหรับคนที่ขาดโอกาสในครวัเรือนอันนี้เปนเร่ืองที่นาชื่นชม และก็สิ่ง

หนึ่งที่มันคงจะออกมาหลังจากบทประเมินท่ีทานนายกไดนําเสนอเอกสาร

เหลานี้มาในสภานะครับ เพราะเม่ืออาทิตยที่แลวครับ ทราบมาวาองคการ

บริหารสวนจังหวัดของเรานั้น ไดจัดกิจกรรมเพื่อที่จะสื่อขยายผลไปกับเด็กดอย

โอกาส ที่เราไปสรางงานกิจกรรมฝาผนังท่ีโรงเรียนสตรีนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไดรับ

คําชมเชยในระดับประเทศไปแลวนะครับ เหตุแหงการดําเนินการท่ีผานมาที่เขา

นําเสนอนั้น จากขอมูลเหลาน้ี อยากจะขออนุญาตนําเรียนทานประธานผานไป

ยังเพ่ือนสมาชิก วันนั้นผมไดมีโอกาสไปรวมกิจกรรมครับ มีการนําเสนอขาวไป

ท้ังประเทศ วาวันนี้องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดมีการบูรณาการกับ

หนวยงานอื่น ๆ เพ่ือใหความสําคัญกับเด็กดอยโอกาส เพ่ือใหความสําคัญเด็กที่

เขาขาด ไมวาจะเปนเรื่องของทางกายภาพ หรือทางภาคสังคม ขออนุญาตทาน

ประธานที่เคารพ ก็เลยขออนุญาตที่จะนําเสนอความเห็นที่เรารูสึกชื่นชมกับ

กิจกรรมท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดกระทํามา ประกอบในแผน

โครงการฉบับนี้เพียงสองรายการ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิอีกไหมครับ เชิญครับ  

เชญิทานมะรุสะดี ครับ 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ

บันนังสตา  ทานประธานครับ ญัตติ  รายงานผลการประเมินตนเองการ

จัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้ วัดและคาเปาหมายข้ันต่ํามาตรฐาน การ

จัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๖๒  ตาม

ญัตติ ท่ีทานนายกไดนํ าเสนอตอสภาในวันนี้ครับ กระผมไดดูเอกสารใน

รายละเอียดพอสมควรครับ ไดมาดูการประเมินความพึงพอใจขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา อยูในทายของเอกสารฉบับนี้นะครับ ต้ังแตหนา ๗๐ 

ถึง ๗๓ ครับ ก็สังเกตไดวาความพึงพอใจที่มีตอองคการฯ ทั้ง ๗ ดาน ของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ตามรายงานความพึงพอใจ ซึ่งจะมี ๒ ชองครับ 

ปรับปรุง กับพอใจ ผมไดดูในรายละเอียดแลวแลว ปรากฏวา ดานที่ ๖ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ถือวาความพึงพอใจสูงสุด ก็คือ ๒๕๔ 

นอกเหนือจากนั้น ก็คือความพึงพอใจ ตามเอกสารแลวแทบจะรอยเปอรเซ็นต 

ในเรื่องของความพึงพอใจของพ่ีนองประชาชน นั่นหมายถึงวา การดําเนิน

โครงการทั้งหมด ทั้ง ๗ ดาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สอดคลอง

และก็เปนการทําโครงการที่สนองความตองการของพ่ีนองประชาชนแทบทั้งสิ้น 

หากโครงการใดท่ีไมสอดคลองผมคิดวาในดานพึงพอใจคงจะมีในดานของตอง

ปรับปรุงตองมี เพราะฉะน้ัน ก็ตองขอขอบคุณทุกฝาย ไมวาจะเปนทานนายก 

รวมถึงผูบริหาร คณะเจาหนาที่ผูเก่ียวของทุกฝายครับ ที่ทําใหโครงการทั้งหมด

ท่ีเราไดทําตามนโยบายของทานนายก ตลอดระยะเวลาที่ผานมา นั้นหมายถึงวา

ประชาชนพึงพอใจตอการทําหนาที่ของพวกเราตลอดจนสภาดวยครับ ขอบคุณ

มากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ 

ถาไมมีผูอภิปราย ในวาระนี้ไมมีการลงมตินะครับ ตอไป 

  ระเบียบวาระที่ ๔  ขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เรียนเชิญ

ทานนายกเสนอญัตติครับ  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

 กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ผมขอญัตติ 

ขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ    

  หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งไวในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานบรหิารทั่วไป 
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นายก อบจ.ยะลา งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้ 

 ขอโอนเงินงบประมาณ 

 โอนลด 

    - คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ  จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 

 โอนเพิ่ม 

    - คาเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 

 ขอแกไขเปลี่ยนคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  

 ขอความเดิม  เครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน ๗,๙๐๐ บาท 

     - เพื่อจายเปนเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ ชนิด LED ขาวดํา มีคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ประกอบดวย 

       ๑) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑๒๐๐×๑๒๐๐ dpi 

        ๒) มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา ๒๗ หนาตอนาท ี(ppm) 

        ๓) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

        ๔) มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา ๑ ชอง 

        ๕) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๒๕๐ แผน 

        ๖) สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

            - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ 

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

            - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) หนา ๓๒ ลําดับท่ี ๑  

            - ตั้งจายจากเงินรายได 

 (กองการศกึษาฯ)  

 ขอความใหม  เครื่องพิมพเลเซอร หรอืชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ

ท่ี ๑ (๒๘ หนา/นาที) จํานวน ๘,๙๐๐ บาท 

     - เพื่อจายเปนเครื่องพิมพ เล เซอร  หรือ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ ๑ (๒๘ หนา/นาที)  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานประกอบดวย 

       ๑) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐×๑,๒๐๐ dpi 

       ๒) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๒๘ หนา

ตอนาท ี(ppm) 

       ๓) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

       ๔) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ MB 
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นายก อบจ.ยะลา       ๕) มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา ๑ ชอง 

       ๖) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/

๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง หรือสามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) 

       ๗) มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๒๕๐ แผน 

       ๘) สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

          - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ 

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

               - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เพิ่มเติม ค ร้ังที่  ๘ (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔) หนา ๓๒ ลําดับที่ ๑  

               - ตั้งจายจากเงินรายได 

 (กองการศกึษาฯ)  

  เหตุผล เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนด

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับใหม ฉบับ

เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ทําใหเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑฯ 

ท่ีตั้งไวในขอบัญญัติฯ เดิมเปลี่ยนแปลงไมสอดคลองกับขอเท็จจริง 

   เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย

เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณา

อนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงดังกลาวตอไป  

  เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับใหม 

ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  และสอดคลองกับขอเท็จจริง จึงเสนอใหสภา

พิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติตอไป ขอขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมขอมติที่

ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๑ ทาน ครบองคประชุม

ครับ ผมขอมติ ท่ีประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติ ให โอนเงินและแก ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา หมวดคาค รุภัณฑ  ที่ ดินและสิ่ งกอสราง คาค รุภัณฑ  ประเภทครุ ภัณฑ

คอมพิวเตอร โปรดยกมือครับ ๒๑ เสียง ครับ สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอน

เงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ  ประเภท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียงไมมีนะครับ 

  มติที่ประชุม เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒๑ 

เสียง  

  ระเบียบวาระที่ ๕  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและ

ส่ิงกอสราง คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครบั 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ผมขอ

อนุญาตทานประธานสภา  ในระเบียบวาระที่ ๕ และตอเนื่องในระเบียบวาระที่ 

๖  ขออนุญาตใหทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทาน ดร.

ระเดน  สะมะแอ  เปนผูเสนอญัตติ ขออนุญาตครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  อนุญาตครับ เชิญทานรองนายก ครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ไดรับมอบหมายจากทานนายก อบจ.ยะลา เพ่ือเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

  หลักการ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งไวในกองชาง แผนงานเคหะ งานไฟฟา

ถนน หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการคากอสรางรางระบายนํ้า คสล.สายบานกา

ดือแป – บานบูเกะกือเดาะ หมูที่ ๕  ตําบลกอตอตือระ อําเภอรามัน จังหวัด

ยะลา จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  ขอความเดิม  กอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายบานกาดือแป – บาน 

บูเกะกือเดาะ หมูที่ ๕ ตําบลกอตอตือระ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จํานวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
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รองนายก อบจ.ยะลา  - เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร 

ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๖.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) หนา ๑๓ ลําดับท่ี ๑๒  

  - ตั้งจายจากเงนิรายได 

  (กองชาง)  

  ขอความใหม  กอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายบานกาดือแป – บาน 

บูเกะกือเดาะ หมูที่ ๕ ตําบลกอตอตือระ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จํานวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

      - เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร 

ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) หนา ๑๓ ลําดับท่ี ๑๒  

  - ตั้งจายจากเงนิรายได 

  (กองชาง) 

  เหตุผล 

  เนื่ องจากความยาวคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ไมสามารถ

ดําเนินการและเบิกจายได 

  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณา

อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวตอไป ขอบคุณมากครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอ

มติที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๕ ทาน ครับ ครบ

องคประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติ ใหแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๕ เสียง สมาชิกทานใดไม

อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โปรดยกมือครบั ไมมีนะครับ งดออกเสียง 

ไมมีนะครับ 

  มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

จํานวน ๑๕ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๖  ขออนุมุติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและ

ส่ิงกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เรียนเชิญทานรอง

นายกเสนอญัตติครับ  

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ไดรับมอบหมายจากทานนายก อบจ.ยะลา เพ่ือเสนอญัตติ    ขออนุมุติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

  หลักการ 

  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 

  ๑. คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายนอกสํานักงาน และภายในอาคาร 

อบจ.ยะลา จํานวน ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท 

  ขอความเดิม   

  คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายนอกสํานักงาน และภายในอาคาร 

อบจ.ยะลา จํานวน ๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท  

  - เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายนอกและภายใน

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๑ ระบบ ประกอบดวย 

    ๑) กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ ความ

ละเอียดไมนอยกวา ๒.๐ ลานพิกเซล จํานวน ๒๖ ตัว 

     ๒) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 

แบบ ๑๖ ชอง พรอมหนวยจัดเก็บขอมูลขนาดไมนอยกวา ๑๖TB จํานวน ๒ 

ชุด 
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รองนายก อบจ.ยะลา     ๓) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด 

๑๖ ชอง จํานวน ๒ ชุด 

     ๔) เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด ๓ KVA จํานวน ๒ เครื่อง 

     ๕) โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา ๔๐ นิ้ว จํานวน 

๒ เครื่อง 

     ๖) ตูสําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน ๒ ตู 

     ๗ ) ส ายนํ าสัญญ าณ ระบบเค รือข าย  UTP Category ๖  ชนิด 

ภายนอกและภายในอาคาร 

     ๘) พรอมอุปกรณและงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ 

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) หนาท่ี ๓๓ ลําดับที่ ๑ 

  - ตั้งจายจากเงนิรายได 

  (สํานักปลัด อบจ.) 

  ขอความใหม 

  คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายนอกสํานักงาน และภายในอาคาร 

อบจ.ยะลา จํานวน ๑,๐๔๘,๐๘๐ บาท 

  - เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายนอกสํานักงาน และ

ภายในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน ๑ ระบบ 

ประกอบดวย 

     ๑) กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ สําหรับ

ติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ประเภทท่ี ๑ 

(CCTV) จํานวน ๑๑ เคร่ือง เปนเงิน ๒๕๓,๐๐๐ บาท 

     ๒) กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ี สําหรับ

ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ประเภทที่ ๒ 

(CCTV) จํานวน ๑๕ เคร่ือง เปนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 

     ๓) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) 

แบบ ๑๖ ชอง ประเภทที่ ๑๐ (CCTV) จํานวน ๒ เคร่ือง เปนเงิน ๑๒๒,๐๐๐ 

บาท 

     ๔) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE L๒ Switch) ขนาด ๑๖ 

ชอง ประเภทที่ ๑๓ (CCTV) จํานวน ๒ เคร่ือง เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท 

     ๕) ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  แบบที่  ๒ 

(ขนาด ๔๒U) ประเภทที่ ๒๙ จํานวน ๑ ตู เปนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 
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รองนายก อบจ.ยะลา     ๖) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๓ KVA ประเภทที่  ๖๔ จํานวน ๒ 

เคร่ือง เปนเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท 

     ๗) โทรทัศน  แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 

๑๙๒๐×๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว ประเภทที่ ๕.๔.๒  จํานวน ๒ เครื่อง 

เปนเงนิ ๒๔,๒๐๐ บาท 

     ๘) ตูสําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด ๑๒U 

จํานวน ๑ ตู เปนเงิน ๔,๘๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

         - เปนตู RACK ปด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๑๒U โดยมีความกวางไมนอย

กวา ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไมนอย

กวา ๕๙ เซนติเมตร 

         - ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวยไฟฟา (Electro-

galvanized Steel Sheet) 

         - มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา ๒ ตัว (จัดหาตาม

ราคาทองตลาด) 

     ๙) สายนําสัญญาณสําหรับระบบเครือขาย CAT๖ ภายในอาคาร 

เปนเงนิ ๑๘,๐๐๐ บาท (จัดหาตามราคาทองตลาด) 

     ๑๐) สายนําสัญญาณสําหรับระบบเครือขาย CAT๖ ภายนอกอาคาร 

เปนเงนิ ๒๘,๐๘๐ บาท (จัดหาตามราคาทองตลาด) 

 (ขอความอ่ืนคงไวตามเดิม) 

  ๒. คากลองอินฟาเรดดูใตทองรถยนต จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

  ขอความเดิม 

  คากลองอินฟาเรดดูใตทองรถยนต จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

  - เพ่ือจายเปนคากลองอินฟาเรดดูใตทองรถยนต จํานวน ๒ ตัว 

    เปนกลองโดมระบบดิจิตอลอินฟาเรด มีความละเอียดไมนอยกวา 

๑,๐๐๐ TVL พรอมอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔  

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) หนาท่ี ๓๓ ลําดับที่ ๑ 

  - ตั้งจายจากเงนิรายได 

  (สํานักปลัด อบจ.) 

  ขอความใหม 

  คากลองอินฟาเรดดูใตทองรถยนต จํานวน ๕,๖๐๐ บาท 

  - เพ่ือจายเปนคากลองอินฟาเรดดูใตทองรถยนต จํานวน ๒ ชุด 
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รองนายก อบจ.ยะลา  - เปนกลองโทรทัศนชนิดอินฟาเรดรปูทรงโดม 

  - สามารถสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีมีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอย

กวา ๑,๒๗๐ × ๗๒๐ pixel 

  - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 

(IRC) สําหรับการบันทกึภาพไดท้ังกลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมัติ 

  - มีความไวแสดงนอยสุด ๐ Lux สําหรับการแสดงภาพอินฟาเรด 

(Intrared) 

  (จัดหาตามราคาทองตลาด) 

  (ขอความอ่ืนคงไวตามเดิม) 

  เหตุผล 

  เนื่ อ งจากกระทรวงดิ จิตอล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคมไดมี การ

เปลี่ยนแปลงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด และเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร จึง

ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครุภัณฑดังกลาว ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดย

การอนุมัติของสภาฯ 

  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  จึงขอเสนอญัตติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   

สําหรับรายละเอียดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

นั้น ก็ไดแนบใหทานเรยีบรอยแลวครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เรียนเชิญทานสมาชิกอภิปรายครบั เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี 

ผมจะขอมติที่ประชุมครับ ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๑๕ ทาน 

ครบองคประชุมครับ  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ  โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๗ เสียง ครับ  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ งดออกเสียง ไมมีนะครับ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑๗ เสียง 

ครับ 

 ระเบียบวาระที่ ๗  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อโอนเพิ่มและไปต้ังจายรายการใหม สํานัก

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท  เรียนเชิญทาน

นายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เพ่ือโอนเพ่ิมและไปต้ังจายรายการใหม สํานักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด    

 ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ โอนลดสํานักปลัดฯ จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน ๙๗๖,๐๐๐ บาท โอน

ลดกองกิจการสภาฯ เปนเงิน ๑,๘๘๔,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมสํานักปลัดฯ เปนเงิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมสํานักปลัดฯ จํานวน ๓ รายการ 

เปนเงิน ๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

 หลักการ 

โอนลด 

สํานกัปลัดฯ 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ 

 ๑. คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดบริเวณแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนเบตง 

จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย 

 ๑. คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๕๒๖,๐๐๐ บาท 

กองกิจการสภาฯ 

 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย 

 ๑. คาใชจายในการเลือกตั้ง  จํานวน ๑,๘๘๔,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 

สํานกัปลัดฯ 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง 
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นายก อบจ.ยะลา  ๑. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท 

โอนไปตั้งเปนรายการใหม 

สํานกัปลัด 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครภุัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

 ๑. คาปรับปรุงเครื่องเสียงพรอมอุปกรณประจําหองประชุมนิบงและ

หองคลินิกเซ็นเตอร  จํานวน ๓๔๖,๐๐๐ บาท 

 ๒. ติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ อาคารสํานักงานองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา จํานวน ๑,๕๓๘,๐๐๐ บาท   

 ๓. ปรับปรุงซอมแซมประตูรั้วสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประกอบดวยงานร้ือถอน และงานประตู (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๑๑๑  ขอ ๑๑  ตั้งจายจาก

เงินรายได (สํานักปลัด อบจ.) จํานวน ๔๗๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม

เอกสารท่ีแนบใหทานสมาชิก 

 เหตุผล 

 เนื่องจากบานพักขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เลขที่ 

๒๙/๕ และ ๒๙/๖  ถนนสุขยางค ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เกิด

สภาพชํารุด เสียหายตามระยะเวลา และเครื่องเสียงในหองประชุมนิบง ชั้น ๒  

เกิดการชํารุดเสียหายบางสวน หองคลินิกเซ็นเตอร ชั้น ๓ ไมมีเคร่ืองเสียงใน

การใชประชุมผูบริหารและขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือเปน

การรักษาทรัพยสินของทางราชการ ตลอดจนเปนการบรหิารงบประมาณใหเกิด

ประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโอนงบประมาณดังกลาว และ

สามารถดําเนินการไดโดยการอนุมัติของสภาฯ 

 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ .ศ . ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน 

 จึงไดเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ดังกลาวตอไป  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ  เชิญทานสัณฑนพ ครับ  

นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน 

กระผมนายสณัฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อ.เบตง 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล ในระเบียบวาระที่ ๗ นี้ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือโอนเพ่ิมและไปตั้งจายรายการใหม ของสํานัก

ปลัดฯ นะครับ  ในหัวขอที่ ๑ ครับ คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดบริเวณแหลง

ทองเท่ียวบอน้ํารอนเบตง จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท  ก็ขอทราบเหตุผลวา จาก

การที่ตั้งงบไปแลว ทําไมถึงปรับลด และไมทําตรงนี้นะครับ ก็เปนที่ทราบอยู

แลววา บอน้ํารอนเปนแหลงทองเที่ยวที่ข้ึนชื่อของจังหวัดยะลา และเปนของ อ.

เบตงนะครับ การที่มีกลองวงจรปดในพ้ืนที่ก็ เปนการเพ่ิมความมั่นใจวา 

นักทองเที่ยวมาในพื้นท่ีมีความปลอดภัย ถามีเหตุอะไรเกิดขึ้นในบริเวณนั้น ก็

สามารถมีภาพ มีอะไรที่เปนหลักฐานในการใชในเรื่องคดีครับ พูดถึงเก่ียวกับ

เร่ืองคดี  ถามีเกิดขึ้นนะครับ  ก็เลยอยากจะทราบเหตุผลที่ไปปรับลดตรงนี้   

นะครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีทานสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ 

ถาไมมี เชิญทานนายก ครับ  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ตามท่ีทาน

สมาชิกสภาผูทรงเกียรติจากอําเภอเบตง ไดอภิปรายเพื่อที่จะใหทางผูบริหารได

ชี้แจง วามีเหตุผลใดที่ไปโอนลด คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดบริเวณแหลง

ทองเท่ียวบอน้ํารอนเบตง  จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท อันนี้ สืบเนื่องจากการตั้ง

งบประมาณเพ่ือติดตั้งระบบกลองวงจรปดบริเวณแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอน   

เบตง จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท นั้น โดยสภาพขอเท็จจริงหลังจากที่ไดสํารวจ

และก็กําหนดราคากลางของระบบกลองวงจรปดแลว ไมสามารถดําเนินการได

ตามงบประมาณ จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ราคากลางจริง ๆ แลว ตกอยู

ประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณสวนน้ีก็ไมสามารถดําเนินการได 

แตเน่ืองจากวาการปรับปรุงบอน้ํารอนงบประมาณป ๖๒ เราไดต้ังงบประมาณ

เพ่ือปรับปรุงในเรื่องของภูมิ ทัศน ในเรื่องของระบบไฟสองสวาง ซึ่งกําลัง

ดําเนินการอยู ก็คิดวาการติดตั้งระบบกลองวงจรปด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เราก็จะดําเนินการติดตั้งในภายหลัง ซึ่งจะตองมาขออนุญาตสภา เพ่ือจัดสรร

งบประมาณใหสามารถดําเนินการได ในปจจุบันกลองวงจรปดที่มีอยูเดิมก็

สามารถท่ีจะใชไปพลางกอนครับ สวนเร่ืองความปลอดภัยตามที่ทานสมาชิก

เปนหวง เราก็ไดดี รปภ.ไดมีการจาง รปภ.เพื่อดูแล ในเร่ืองของความสงบ

เรียบรอย และอีกสวนหน่ึงความปลอดภัยมันก็จะเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเราไป

เพิ่ มเติมในเร่ืองของไฟสองสวาง และคิดวาหลังจากท่ี เราปรับปรุงตาม

งบประมาณที่ปรับปรุงในเรื่องของภูมิทัศน ในเรื่องของระบบไฟตาง ๆ แลว 

ระบบติดตั้งกลองวงจรปด ก็จะไปสํารวจเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน 
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นายก อบจ.ยะลา การรักษาความปลอดภัย เพ่ือที่จะใหการติดตั้งเกิดประสิทธิภาพ เราก็คิดวาถา

เราดําเนินการในวงงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท น้ัน ไมสามารถดําเนินการได 

ปนี้เราจึงขอโอนงบประมาณสวนนี้ ไปดําเนินการในเร่ืองที่ผมไดกลาวมาขางตน 

เพ่ือไมใหเงินงบประมาณสวนนี้ตกไปนะครับ แตคิดวาการโอนลดตรงนี้ ไมใชวา

ในโอกาสตอไปเราจะไมติดตั้งกลองวงจรปด เราก็จะไปกําหนดในเรื่องของราคา

กลาง ในเร่ืองของคุณลักษณะใหสามารถดําเนินการได ก็เปนเหตุผลที่วา ทําไม

วันนี้จึงโอนงบประมาณสวนนี้ไมดําเนินการ ก็เน่ืองจากวา ๔๕๐,๐๐๐ บาท นั้น 

ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากราคากลาง ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  แตคิดวา

งบประมาณที่เราไปปรับปรุงนั้น ในเร่ืองของภูมิทัศน ในเร่ืองของไฟสองสวาง 

เราใหดําเนินการในเรื่องนี้ ใหเสร็จเรียบรอยกอน แลวเราคอยไปติดตั้งระบบ

กลองวงจรปดเพ่ิมเติมนะครับ อันนี้ เพ่ือความปลอดภัยตามที่ทานสมาชิกได

เปนหวงนะครับ ขออนุญาตที่จะชี้แจงใหทานสมาชิกทราบเปนเบื้องตนนะครับ 

ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีทานสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ 

ถาไมมีผมจะขอมติครับ  ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน ๒๐ ทาน 

ครบองคประชุมนะครับ ผมขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อโอนเพ่ิมและไปตั้ง

จายรายการใหม สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐ 

บาท   โปรดยกมือครับ จํานวน ๒๐ เสียง สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อโอนเพ่ิมและไปตั้ง

จายรายการใหม สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐ 

บาท  โปรดยกมือครับ ไมมนีะครับ งดออกเสียงไมมี    

 มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือโอนเพ่ิมและไปต้ังจายรายการใหม 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท จํานวน 

๒๐ เสียง 

 ระเบียบวาระที่ ๘  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปต้ังจายรายการใหม กองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเงิน ๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท เรยีนเชิญทานนายก

เสนอญัตติครบั 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอ

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเงิน 
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นายก อบจ.ยะลา  ๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท 

ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒  โอนลดกองกิจการสภาฯ เปนเงิน ๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท  โอนไปตั้งจาย

เปนรายการใหมกองกิจการสภาฯ เปนเงิน ๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท  โดยมีหลักการ

และเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 

    โอนลด 

    กองกิจการสภาฯ 

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย 

       ๑. คาใชจายในการเลือกตั้ง  จํานวน ๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท 

    โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

    กองกิจการสภาฯ 

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ 

     ๑. คาติดตั้งเคร่ืองเสียงพรอมอุปกรณประจําหองประชุมสภาฯ จํานวน  

๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งไดแจกใหกับทานสมาชิก

ไปแลว    

  เหตุผล 

 เนื่องจากเคร่ืองเสียงและอุปกรณประจําหองประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ไดทําการติดตั้งและไดใชงานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง

ปจจุบัน เปนเวลาประมาณ ๑๖ ป ไดเกิดการชํารุดเสียหายและเสื่อมสภาพจาก

การใชงาน ไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเปนการปรับเปลี่ยน

เครื่องเสียงและอุปกรณประจําหองประชุมสภาฯ ใหมีความทันสมัยและ

สามารถใชงานได เปนอยางดี มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนการบริหาร

งบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโอน

งบประมาณดังกลาว และสามารถดําเนินการไดโดยการอนุมัติของสภาฯ 

เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ .ศ . ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน 

จึงไดเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณา

อนุมัติ โอนเงินงบประมาณฯ ดังกลาวตอไป ขออนุญาต ท่ีจะเพิ่มเติมวา 

งบประมาณที่โอนนี้ เปนงบประมาณคาใชจายในการเลือกตั้ง ซึ่งสภาไดใหความ

เห็นชอบ แตเนื่องจากปน้ี ในป ๖๒ นั้น คงยังไมมีการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น   
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นายก อบจ.ยะลา  จําเปนที่จะตองโอนเงินสวนนี้ เพ่ือไปใชจายในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามที่เสนอใหสภาได

ทราบในญัตติตาง ๆ นะครับ อันนี้ ก็เพ่ือใหงบประมาณในสวนท่ีเราไปตั้งจายใน

การเลือกตั้ง เมื่อไมมีความจําเปน ก็สามารถที่จะโอนเงินงบประมาณดังกลาว 

ไปใชประโยชนในเรื่องที่ จําเปน ซึ่งเปนอํานาจของสภา ที่จะอนุมัตินะครับ 

ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ  ไมมีนะครับ  ถาไมมีผมจะขอ

มติที่ประชุมครับ เชิญทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน  ๑๘ ทาน ครบ

องคประชุมครับ  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการ

ใหม กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเงิน ๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท  

โปรดยกมือครับ  จํานวน ๑๘ เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุมัติให โอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการ

ใหม กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเงิน ๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท  

โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ  งดออกเสียงไมมีนะครับ  

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม กองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเงิน ๕,๙๙๒,๓๐๐ บาท  จํานวน ๑๘ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๙  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม กองคลัง เปนเงิน 

๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท   เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครบั   

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ผมขอ

อนุญาตทานประธานสภา ในระเบียบวาระที่ ๙ ตอเนื่องในระเบียบวาระที่ ๑๐ 

ขออนุญาตใหทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทาน ดร.ระเดน  

สะมะแอ  เปนผูเสนอญัตติครบั ขออนุญาตครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   อนุญาตครับ  เชิญทานรองนายกครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน   

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ไดรับมอบหมายจากทานนายก อบจ.ยะลา  เพ่ือเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการ

ใหม กองคลัง   เปนเงิน ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท    

ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ โอนลดกองคลงั จํานวน ๔ รายการ เปนเงิน ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท โอนไป 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองคลัง เปนเงนิ ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการ 
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รองนายก อบจ.ยะลา  และเหตุผล ดังตอไปนี้ 

  หลักการ 

โอนลด 

 กองคลัง 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน 

คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว และหมวดคาใชสอย 

  ๑. เงินเดือนพนักงาน  จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. คาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. คาธรรมเนียมตาง ๆ   จํานวน ๓๙,๐๐๐ บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 กองคลัง 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

๑. คาปรับปรุงซอมแซมตลาดนัดอําเภอบันนังสตา ประกอบดวยงาน

รางระบายน้ํา คสล. แบบฝาปดเหล็ก งานระบบบําบัด งานหลังคา และงาน

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๑๓๕  ขอ ๑  ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) จํานวน 

๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  เหตุผล 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจที่จะตองแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ที่มาใชบริการตลาดนัด และเพื่อเปนการ

รักษาทรัพยสินของทางราชการมิ ให เสียหาย ตลอดจนเปนการบริหาร

งบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโอน

งบประมาณดังกลาว และสามารถดําเนินการไดโดยการอนุมัติของสภาฯ 

เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 

ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  พ .ศ . ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ

ของสภาทองถ่ิน 

จึงไดเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ดังกลาวตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ  ถาไมมีผมจะขอ

มติที่ประชุมครับ เชิญทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ จํานวน  ๑๙ ทาน ครบ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา องคประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการ

ใหม กองคลัง เปนเงิน ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ  จํานวน ๑๙ เสียง  

สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม กองคลัง เปนเงิน ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท   

โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ  งดออกเสียงไมมีนะครับ  

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม กองคลัง เปนเงิน 

๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๙ เสียง   

ระเบียบวาระที่ ๑๐  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อไปตั้งจายรายการใหม กองชาง เปนจํานวน

เงิน ๔๘,๘๕๘,๐๐๐ บาท   เชิญทานรองนายกเสนอญัตติครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดยะลา ไดรับ

มอบหมายจากทานนายก อบจ.ยะลา  เพื่อเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจายรายการ

ใหม กองชาง เปนจํานวนเงิน ๔๘,๘๕๘,๐๐๐ บาท   

ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ โอนลดสํานักปลัดฯ เปนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดกองกิจการสภา

เปนเงิน ๓๒,๘๕๘,๐๐๐ บาท โอนลดกองแผนฯ จํานวน ๒ รายการ เปนเงิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดกองคลัง เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดกอง

ชาง จํานวน ๔ รายการ เปนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดกองการศึกษาฯ 

เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนไปตั้งจายรายการใหม กองชาง จํานวน ๑๐ 

รายการ เปนเงนิ ๔๘,๘๕๘,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

  หลักการ 

โอนลด 

 สํานกัปลัดฯ 

  - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

  ๑. เงินสํารองจาย  จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 กองกิจการสภาฯ 

  - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย 

  ๑. คาใชจายในการเลือกตั้ง  จํานวน ๓๒,๘๕๘,๐๐๐ บาท 

 กองแผนฯ 

 



~ 27 ~ 
 

รองนายก อบจ.ยะลา  - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด

เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว 

  ๑. เงินเดือนพนักงาน  จํานวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. คาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  

 กองคลัง 

  - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดอืน 

  ๑. เงินเดือนพนักงาน  จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 กองชาง 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว 

  ๑. เงินเดือนพนักงาน  จํานวน ๓,๖๒๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. คาจางลูกจางประจํา  จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

๑. คากอสรางถนน คสล.สายประปา – เลียบชายแดน หมูท่ี ๑ ตําบล

ธารน้ําทิพย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

๑. คาขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ หมู ท่ี ๖ ตําบลบันนังสตา อําเภอ

บันนังสตา จังหวัดยะลา  จํานวน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท 

 กองการศึกษาฯ 

  - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดเงนิเดือน 

  ๑. เงินเดือนพนักงาน  จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 กองชาง 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ าถนน หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

๑. ซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In – Place Recycling) รหัสสายทาง ยล.ถ. ๑-๐๐๒๐ สายบาน

พอเม็ง ตําบลกายูบอเกาะ – บานปะแต ตําบลกอตอตือระ อําเภอรามัน 

จังหวัดยะลา ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๕๐ กิโลเมตร ไมมีไหลทาง

หรือมี พ้ืนที่ ไมนอยกวา ๗,๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ี กําหนด) 

แผนพัฒนาทองถ่ินเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๕ ขอ 

๑  จํานวน ๕,๖๑๘,๐๐๐ บาท 
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รองนายก อบจ.ยะลา  ๒. ซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน    

ธารโต ตําบลธารโต – บานดินเสมอ ตําบลคีรีเขต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 

ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๔๐๐ กิโลเมตร ไหลทางกวางขางละ ๑.๐๐ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 

แผนพัฒนาทองถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๖ ขอ 

๒  ตั้งจายจากเงนิรายได (กองชาง)  จํานวน ๗,๕๖๘,๐๐๐ บาท 

๓. ซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสสายทาง 

ยล.ถ. ๑-๐๐๑๓  สายบานกาบู ตําบลกายูบอเกาะ – บานซาเมาะ ตําบลทาธง 

อําเภอ    รามัน จังหวัดยะลา ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๙๐๐ 

กิโลเมตร ไหลทางกวางขางละ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

๑๑,๙๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๑๓๘ ขอ ๕ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)  จํานวน 

๗,๙๐๙,๐๐๐ บาท 

๔. ซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายแยก

ทางหลวง หมายเลข ๔๐๖๒ ตําบลยะรม – บานมาลา ตําบลตาเนาะแมเราะ 

อําเภอ   เบตง จังหวัดยะลา  ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๕๐ 

กิโลเมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๗,๕๐๐ ตารางเมตร พรอมงาน 

GABION ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่ กําหนด) 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๑๔๑ ขอ ๑๑ ตั้งจายจากเงิน

รายได (กองชาง)  จํานวน ๖,๗๙๘,๐๐๐ บาท 

๕. ซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 

Paverment In – Place Recycling รหัสสายทาง ยล.ถ. ๑-๐๐๐๕  สายบาน

หนาถ้ํา ตําบลหนาถ้ํา อําเภอเมืองยะลา – บานบาโงยีรา ตําบลสะเอะ อําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๕๐ กิโลเมตร ไหล

ทางกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา ๖,๘๐๐ ตารางเมตร 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๑๓๗ ขอ ๓  ตั้งจายจากเงิน

รายได (กองชาง)  จํานวน ๕,๑๑๕,๐๐๐ บาท 

๖. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานบันนังบูโบ หมูท่ี ๓ 

ตําบลถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ 

เมตร ไมมีทางเทา (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕) หนา ๑๗๖ ขอ ๘๗  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)  จํานวน 

๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท 

๗. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานตันหยงนากอ หมูที่ ๓ – 

บานฆอลอบาแล หมูที่ ๕ ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาด 
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รองนายก อบจ.ยะลา กวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ

พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ๖,๕๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 

แผนพัฒนาทองถ่ิน เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ (พ.ศ. (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๗ ขอ 

๓ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)  จํานวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๘. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาล

เมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 

๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) แผนพัฒนาทองถ่ิน 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๘ ขอ ๔ ตั้งจายจากเงิน

รายได (กองชาง)  จํานวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

๑. คาขุดลอกสระเก็บน้ําเวาะยี บานทํานพ หมูที่ ๕ ตําบลตาเนาะปู

เตะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาดกวาง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ 

เมตร ลึก ๓ .๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่ กําหนด) แผนพัฒนาทองถิ่น 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๑๐ ขอ ๖ ตั้งจายจากเงิน

รายได (กองชาง) จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. ขุดลอกคลองจาเลาะกาเลาะ (ชวงที่  ๓) หมูที่  ๗ ตําบลกาบัง 

อําเภอ   กาบัง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร 

ลึกเฉลี่ย  ๓ .๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่ กํ าหนด) แผนพัฒนาทองถิ่น 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๙ ขอ ๕ ตั้งจายจากเงิน

รายได (กองชาง) จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  เหตุผล 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจที่จะตองแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับเพื่อสนองนโยบายของ

รัฐบาล ในเรื่องการสงเสริมการใชยางพารา การแกปญหาเร่ืองภัยแลง การ

คมนาคมเพื่อการสงสินคาทางการเกษตร และเปนการบริหารงบประมาณให

เกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนตองดําเนินการโอนงบประมาณดังกลาว 

และสามารถดําเนินการไดโดยการอนุมัติของสภาฯ 

เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา 



~ 30 ~ 
 

รองนายก อบจ.ยะลา  ทองถิ่น 

จึงไดเสนอญัตติเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ดังกลาวตอไป  ขอขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ  เชิญทานไพซอล ครับ 

นายไพซอล  ดามาอู   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   

กระผมนายไพซอล  ดามาอู  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอเบตง  ผม

อยากทราบวาการกอสรางถนนคอนกรีต สายชุมชนบานบูเก็ตตักโกร ถนนเสน

นี้ผมไมทราบเลย ไมไดแจงใหผมทราบเลย ในฐานะวาผมเปนสมาชิก เขต ๑ 

ถนนเสนนี้ยังอยูในชุมชนของผมดวย ไมไดแจงใหผมทราบเลยวาจะสรางถนน

เสนนี้ ชาวบานก็เขาใจผิดตอถนนเสนน้ี หาวาเปนของ สส. ผมก็ตองไปชี้แจงให

เขาใจวาเปนงบของ อบจ. ตามที่ไดไปสํารวจรังวัดอะไรไมไดแจงผมเลย ทั้ง ๆ 

ท่ีอยูในชุมชนที่ผมอยูดวย ถนนเสนนี้ครับ ผมอยากจะใหทางคณะผูบริหารชวย

ชี้แจงใหวาเปนถนนของ อบจ. ไมใชของ สส. ชาวบานก็เขาใจผิดอีก สส.ไป

เสนอถนนเสนนี้เกือบกิโลกวา ทาง อบจ.ตัดเหลือ ๓๐๐ เมตร ทีนี้ชาวบานก็

เขาใจผิดอีก หาวาผมไปคานอีก ไมใหสรางถนนเสนนี้ ไมถึงที่ทาน สส.เสนอ ถา 

สส.เสนอข้ึนมาประมาณเกาลาน แต อบจ.ไมมีงบใหแคสองลาน ประมาณ 

๓๐๐ เมตร ถนนเสนนี้มีสองเสนขนานกัน มันจะมีทั้งขวาและซาย แตผมยังไม

ทราบวาจะสรางเสนไหน ขาวหรือซาย เพราะไมไดประสานงานกับผมเลย ผม

ไมไดรูเร่ืองเลยที่จะสรางถนนเสนนี้ขึ้นมา ผมก็ฝากใหทางผูบริหารของเราชี้แจง

ใหดวยวา เปนงบของ สจ.ของ อบจ. ไมใชของ สส. ผมขอฝากทาน สจ.มะฮะ

มะยูโซะ  ปาแว ขออนุญาตท่ีเอยนาม เวลาลงพื้นที่ ไมวาเขต ๑ เขต ๒ ตอง

แจงใหสมาชิกในพื้นที่ทราบดวย เขาไปในเขตผมไมเคยแจงอะไรผมเลย ทีน้ีผม

เสียหายนะครับ ที่ผมไดสังเกตมาผมเสียหายมากครับ คือ เขาทําอะไรไมเคย

แจงผมเลย เวลาเขาในพ้ืนที่ผม ผมเสียหายหลาย ๆ ครั้งแลวครับทานประธาน 

ท่ีผมตองกลาวในสภาน้ีแหละครับ ทีนี้ผมเปน สจ.ทําไมละครับ ผมไมไดทําอะไร

เลย ผมเสียหาย ผมเปน สจ.ในเขตผม แตคนอ่ืนมาทํา ผมก็ไมยอมเหมือนกัน

ครับ ตองประสานผมบาง ไมใชคนอ่ืนมาทําเขตผม ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานเฉลิมพล ครับ  

ขออนุญาตครับ เชิญทานรองประธานสภา ทานมะรอซิ  รอยิง ทําหนาที่

ประธานสภา ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

(นายมะรอซิ  รอยิง) 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรต ิทุกทาน  

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเรงิกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ เมือง กอนอ่ืนตองขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผม ขอเวลาแคสองสาม

นาที ดวยระเบียบวาระท่ี ๑๐ ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งถาดูตัวเลขนะครับ งบประมาณท่ีผานไปทางกองชาง 

ประมาณ ๔๘ ลานบาทเศษ ผมไดดูจากคําชี้แจงของทานนายกแลวนะครับ ก็

จริง ๆ แลวไดรับเอกสารไปกอน ก็ดูวาเปนโครงการท่ีกระจายไปในหลายภาค

สวน ที่ทางทานรองนายก ขออนุญาต ไดชี้แจงมาแทบทุกขอ ซึ่งจากการสังเกต

ครับ ผมก็แลวาการใชงบประมาณนั้น ไดกระจายไปครอบคลุมและก็หลายพื้นที่

นะครับ ความหวงใยในขอสังเกต โดยสวนตัวของกระผมในฐานะที่เปนสมาชิก

สภา ก็คงอยากจะขออนุญาตที่จะฝากกองชางในทางปฏิบัติ การนํางบประมาณ

ไปใช ซึ่งเราแลวาเปนจํานวนเงินพอประมาณ อยากจะฝากในเร่ืองของการใช

ระเบียบ ขอบังคับ ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการซอมสราง คงจะตองคํานึงถึง

ประโยชนในการกอสราง ที่จําเปนจะตองอาศัยความชํานาญ สเปค โดยเฉพาะ

ใหสอดคลองในทวงทํานองของระเบียบการบริหารราชการแผนดินนะครับ ใน

การใชงบประมาณ อันนี้เปนสิ่งที่ผมฝากไว เพราะวาดูทุกรายการแลวนั้น การ

นํางบประมาณไปใชอยู เปนการกระจาย ทีนี้สวนที่สองนะครับ ในสวนแรกผม

เห็นพอง วาการที่จะโอนงบประมาณมาใชตรงนี้ จากการศึกษาจากขอมูลท่ีให

เอกสารมานั้น ผมก็ยังช่ืนชมที่ทานนายก หรือฝายบริหารเขาไดกระจาย

งบประมาณไปในหลายสวน สวนที่สองท่ีอยากจะขออนุญาตที่จะชี้แจงแสดง

เหตุผล ในฐานะที่เปนสมาชิกสภา กับเพื่อนสมาชิกที่ไดกลาวถึงเมื่อสักครูนี้นะ

ครับ จริง ๆ แลวผมเห็นดวย และก็มีความเขาใจในบางสวน ขออนุญาตที่จะนํา

เรียนทานประธานดวยความเคารพ ผานไปยังเพ่ือนสมาชิกและก็ถึงไปกับฝาย

บริหารวา ประเด็นขออนุญาตท่ีทานไพซอล พูดถึงนั้นครับ มันเปนเร่ืองการทับ

ซอน แตทับซอนที่เขาวานั้น มันทับซอนทางความรูสึก เราในฐานะองคการ

บริหารสวนจังหวัด เวลาเราไปทํางาน อยางไรนั้น เทาที่ผานมาตัวแทนในพื้นที่ก็

ทราบ แตเทาที่คุณไพซอล เขาพูดถึงนั้น จะทราบดวยกลไกอยางไรนั้นก็อีกเร่ือง

หนึ่ง แตสิ่งหน่ึงที่จะแกปญหาตรงนี้ได  บังเอิญผมเองเคยเปนคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลของจังหวัด  ก็พยายามที่จะสอดสองโครงการ การนํางบประมาณ

ของรัฐไปใช สิ่งหนึ่งที่ธรรมาภิบาลจังหวัดเขาพยายามที่จะแลวา โครงการนั้นไป

ทําที่ ไหน ทําโดยใคร เลยเพื่ อใหพองกับระเบียบ จําเปนจะตองมีป าย 

เพราะฉะนั้น ถามีปายมันก็จะชวยแกปญหาอยางที่ สจ.ไพซอล พูดถึงนะครับ 

วาถนนเสนนี้  อบจ.เปนคนทํา ก็จะมีปายกํากับ อบจ.โครงการมาจากไหน

อยางไร เทาใด ทําเมื่อไหร จบเมื่อไหร ตรงนี้คงจะเปนคําอธิบายขอขัดของที่ 

สจ.ไพซอล มากลาวถึง สวนที่สองนะครับ สําหรับโครงการของเรานั้น คงจะไม

ทับซอน ถาการปฏิบัติ โดยเฉพาะฝากทางกองชาง ถาเราปฏิบัติตามระเบียบ  
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ เพราะฉะนั้น ธรรมาภิบาลเขาสอดสองแมเขาไมมีอํานาจในการกํากับดูแล แต

การสอดสองถากระทําการตามระเบียบ ปญหาอยางที่ เพ่ือนสมาชิกสภา

กลาวถึง ก็จะหมดไป วาถนนเสนนี้สรางเมื่อไหร เปนของใคร จํานวนเทาใด 

งบประมาณอะไร ใครเปนคนกํากับดูแล หรือใครเปนเจาภาพ เพราะฉะนั้น 

สองสวนนี้ก็เลยนําเรียนทานประธานผานไปยังเพ่ือนสมาชิก ขอขัดของบางสวน 

ซึ่งผมเองไปเห็นหลายพื้นที่ แลวธรรมาภิบาลจังหวัดเขาก็พยายามที่จะแนะนํา

กับโครงการตาง ๆ แมวาคุณจะตองทําปายกํากับชี้แจงแสดงเหตุผลในการนํา

งบประมาณไปใชตรงนั้น ขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาส เพื่อจะไดชี้แจงให

เพ่ือนเขาใจ ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชญิทานวรเกียรติ ครับ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  

ตามญัตติในระเบียบวาระที่ ๑๐  กระผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง แตจะมีประเด็น

ขอสงสัยบางประการนะครับ อยากสอบถามทานประธานผานไปยังฝายบรหิาร

ชวยตอบคําถามหนอยครับ จากการดูนะครับ วาในกองชาง ในแผนงานและ

ชุมชน สวนใหญแลวงานดังกลาว ก็เก่ียวกับเพ่ือประโยชนแกประชาชนในความ

สะดวกในการใชถนนหนทาง แตประเด็นที่ผมตั้งขอสังเกตวา ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ 

ขอที่ ๓ ขอที่ ๔ ขอที่ ๕ ขอท่ี ๖  ดูแลวญัตติดังกลาวเปนการซอมสรางผิวลาด

ยางพาราแอสฟลทนะครับ สวนในขอที่ ๗ ขอที่ ๘  เปนการสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ประเด็นที่ผมสงสัยวา นโยบายของเรานั้น ในการสรางถนนหนทาง

ปกติท่ีสภาแหงนี้ เห็นดวยกับการสรางลาดยางพาราแอสฟลทติกครับ แตมาดู

ในการกอสรางดังกลาวใน ขอที่ ๗ ขอที่ ๘  เปนการกอสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก ประเด็นดังกลาวผมสงสัย ทําไมเราไมใชยางแอสฟลทติกครับ ทําไมถึงใช

เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประการที่หนึ่ง  ประการที่สอง การกอสรางดังกลาวไม

วาการสรางเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือการสัญจรก็ดี แตประเด็นที่

สําคัญที่สุดครับวา มันจะมีมลภาวะในการกอสราง ผมเห็นวาในสวนนี้มลภาวะ

ดังกลาวในการกอสราง มีกฎหมายควบคุมอยูนะครับ เปนกฎหมายเก่ียวกับการ

รักคุณภาพสิ่งแวดลอม ถามีผลกระทบตอชาวบานเกินควร ผมคิดวาการทํางาน

ดังกลาวจะไมเปนความสะดวก และไมถูกตองตามกฎหมาย ในการกอสราง

ดังกลาว ผมคิดวานาจะใหกํานัน ผูใหญบาน ไปดูแล ในสวนการกอสรางนะ

ครับ ผมเห็นประการนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานมะฮะมะยูโซะ ครับ 

นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  

กระผมนายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเบตง 
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นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว เมื่อสักครูทานไพซอล พาดพิงถึงกระผม จริง ๆ แลว วันที่สํารวจไปดวยกัน 

ทานไพซอล ทานก็ไปดวย ทานอาจจะหลงลืมครับ มีทาน สท.เทศบาลเบตง

ดวย ผมไปทีหลังทานเสียอีก แคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสัณฑนพ ครับ 

นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  

กระผมนายสัณนพ  ยานุมาศยุคล สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเบตง 

ในระเบียบวาระท่ี ๑๐ นะครับ เร่ืองการโอนงบประมาณ ในหนาที่ ๒ ในขอที่ 

๓ นะครับ คากอสรางถนน คสล.สายประปา – เลียบชายแดน หมูที่ ๑ ตําบล

ธารนํ้าทิพย ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมในสวนนี้ เพราะวาโครงการนี้เปนโครงการที่

ผม สจ.ในพ้ืนที่เสนอเขามาครับ เหตุผลที่ปรับลดไปก็นาจะเก่ียวกับวา ถนนสาย

นี้อยูในเขตปาไม ซึ่งการดําเนินงานกอสรางตรงนี้อาจจะติดขัดอยู ผมก็ขอ

อนุญาตสงวนไวกอนครับ เพราะวาโครงการนี้นาจะทําไดอยู ผมไดทําหนังสือ

จากกระผม จากสมาชิกสภาในเขตพ้ืนที่ เลขรับท่ีใน อบจ ครับ ๔๙๖  ลงวันที่ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  หนังสือนี้เกี่ยวกับเร่ืองการทําถนนสายนี้นะครับ เพราะวา

ผมไดประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนปาไมหรือกรมอุทธยานใน

พ้ืนที่ในเขตจังหวัดยะลานั้น พ้ืนที่ตรงนี้สามารถทําได แตวาตองมีหนังสือการ

ทําระหวางหนวยงานกับหนวยงาน เพ่ือขออนุญาตทําสิ่งกอสรางสาธารณูปโภค

ตรงนี้ไดนะครับ จากเทาที่ทราบมาตอนนี้ในเขตเบตง กําลังทําผังเมืองใหม มี

การบูรณาการหลายหนวยงาน จากพื้นที่ตรงน้ีในหมูที่ ๑ น้ี โครงการที่มีปญหา

เปนพ้ืนที่สีเขียวครับ ก็จะมีการทําผังเมืองใหมจะปรับเปนพื้นที่สีเหลือง ซึ่ง

หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ สามารถเขาไปทําโครงการ แตวาตองผานความ

รวมมือระหวางหนวยงานดวยกัน ซึ่งตรงนี้ผมก็เลยนําเสนอแจงในท่ีประชุมเพ่ือ

ทราบ ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ  

ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ เชิญทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ  จํานวน  

๒๐ ทาน ครบองคประชุมครบั  ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติให

โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือไปตั้งจาย

รายการใหม กองชาง เปนจํานวนเงิน ๔๘,๘๕๘,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ 

จํานวน ๒๐ เสียง สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อไปตั้งจายรายการใหม กองชาง เปน

จํานวนเงิน ๔๘,๘๕๘,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ  งดออกเสียงไม

มีนะครับ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อไปตั้งจายรายการใหม กองชาง เปน

จํานวนเงิน ๔๘,๘๕๘,๐๐๐ บาท  จํานวน ๒๐ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๑๑  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง เปนเงิน 

๑๖๘,๐๐๐ บาท  เรียนเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง เปนเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท    

ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒  โอนลดกองชาง จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท โอนไป

ต้ังจายเปนรายการใหมกองชาง จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท 

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 

    โอนลด 

    กองชาง 

     - โอนลดแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน หมวดคาตอบแทน ใช

สอยและวัสดุ และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ดังน้ี 

๑. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๖๘,๐๐๐ 

บาท 

๒. โครงการรณรงคสรางความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  

จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. คาใชจายการจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน อบจ.ยะลา  จํานวน 

๕๐,๐๐๐ บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

๑. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค คสล.ชั้นเดียว และตอเติมอาคาร 

บาน กม.๗ หมูที่ ๓ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ทาน

สมาชิกคุนเคยก็คือ สวนแยก กองชาง ที่อําเภอเบตง โดยทําการปรับปรงุตอเติม 
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นายก อบจ.ยะลา หองเก็บพัสดุ ขนาด ๔.๐๐×๕.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) แผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๑๑๑ ขอ ๑๑ ตั้งจายจากเงินรายได (กอง

ชาง)  จํานวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ)  

   เหตุผล 

 เนื่องจากตองปรับปรุงอาคารอเนกประสงค กองชางสวนแยกเบตง ซึ่ง

เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลามีสภาพชํารุดทรุดโทรม 

เสียหาย เน่ืองจากการใชงานมานาน เพ่ือเปนการดูแลทรัพยสินของทางราชการ 

ตลอดจนบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงจําเปนตองปรับปรุง

อาคารอเนกประสงคและสามารถดําเนินการไดโดยการอนุมัติของสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ

สภาทองถิ่น 

 จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอ

มติที่ประชุมครับ เชิญทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ  จํานวน ๒๐ ทาน  ครบ

องคประชุมครับ  ผมขอมติท่ีประชุมครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อไปตั้งจายเปน

รายการใหม กองชาง เปนเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท   โปรดยกมือครบั  จํานวน ๒๐  

เสียง  สมาชิกทานใดไมอนุ มัติให โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง เปนเงิน 

๑๖๘,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ  งดออกเสียง ไมมีนะครับ  

มติที่ประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง 

เปนเงนิ ๑๖๘,๐๐๐ บาท  จํานวน ๒๐ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๑๒  เร่ือง อ่ืน ๆ  เชิญครับ  เชิญทานนิลุกมาน 

ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทานประธานนะครับ ผมขอใชวาระอื่น ๆ ใชเวลาสักครู 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี เดียวครับท านประธานครับ เนื่องจากวันที่  ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ไดลงพื้ นที่ ติ ดตามประเภทโครงสรางพื้ น ฐานครับ  ด านอาคาร

อเนกประสงคและแหลงน้ํา ประจําป ๒๕๖๒  โดยมีประธานคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประกอบ

ไปดวย ผูอํานวยการกองชาง สมาชิกสภา อบจ.ยะลา คณะเจาหนาที่บุคลากร 

กองแผนฯ ผูแทนจากปลัดจังหวัดยะลา ผูแทนจาก อสม. ของจังหวัดยะลา 

และผูแทนของฝายประชาชนของจังหวัดยะลา  ทานประธานครับ การลงพื้นที่

ดังกลาวนั้น กระผมกับคณะกรรมการติดตาม ไดไปพบปะกับผูนําชุมชนในพื้นที่

ของโครงการ ที่ อบจ.ยะลา ไดลงทําการกอสรางในดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

แหลงน้ํานั้น ทางผูนําศาสนา และประชาชนในพ้ืนที่ ไดฝากขอบคุณมากับทาง

คณะกรรมการ ฝากผานทานประธานไปถึงคณะทานผูบริหารองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา โดยเฉพาะทานนายก มุขตาร  มะทา  และฝากขอบคุณ

สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ที่ไดผานงบประมาณโครงการไปลงสูใหกับ

ประชาชนในพ้ืนที่ และขอบคุณคณะขาราชการ ผูอํานวยการกอง และบุคลากร

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทุกทานนะครับ ทานประธานครับ การลง

พ้ืนที่ดังกลาวนั้น ทางคณะกรรมการไดมีแบบสอบถามความพึงพอใจใหกับ

ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเบ้ืองตนนะครับ ก็สวนมากเปนที่พอใจเปนอยางมาก 

แลวก็มองเห็นโครงการดังกลาวนั้น ทําใหเกิดประโยชนตอพ่ีนองในพ้ืนท่ี ใน

ดานการใชงานตาง ๆ ไมวาจะเปนอาคารอเนกประสงคก็ดี  ไมวาจะเปน

ทางดานแหลงน้ําก็ดี ทานประธานครับ สุดทายกระผมตองขอบคุณสมาชิกสภา

เจาของพื้นที่ในวันดังกลาวที่ไดลงพ้ืนที่กับคณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และก็ขอบคณุคณะกรรมการทุก ๆ 

ทานเปนอยางย่ิงนะครับ สุดทายสุด ขอบคุณองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ขอบคุณครับทานประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานไพซอล ครับ 

นายไพซอล  ดามาอู   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผมนายไพซอล  ดามาอู  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอเบตง  

เนื่องดวยกระผม ในอําเภอเบตงมีหัวหนาสวนราชการตาง ๆ มากมาย ทาง

อําเภอเบตงไดจัดการประชุมสัญจร ทุก ๆ ประจําเดือน ไดเชิญหัวหนาสวนทุก 

ๆ สวนมาประชุม ทั้งนี้ท้ังนั้น เขาไดเชิญสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขารวมประชุม

ดวย ทางผมและทานสมาชิก ทานสัณฑนพ ผลัดกันเขาประชุมทุก ๆ เดือน ได

เขาไปประชุม และไดเสนอโครงการของ อบจ.และกิจการตาง ๆ ใหที่ประชุม

ทราบ ทุก ๆ คร้ัง และเรื่องการทองเท่ียวอําเภอเบตง ผมจะเสนออําเภอเบตง 
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นายไพซอล  ดามาอู เปนเมืองการทองเที่ยวแหงหนึ่งของจังหวัดยะลาเรา กระผมไดขอมูลจากดาน 

ตม. ใหมา การที่นักทองเที่ยวเขาปหนึ่งในอําเภอเบตง ประมาณหาแสนคน ไม

วาป  ๖๐, ๖๑ การที่นักทองเที่ยวเขามาที่ เบตงนี้ประมาณ ชาวมาเลเซีย 

ประมาณสองคน และสิงคโปร ประมาณหม่ืนกวาคน และก็มีอินเดีย ประมาณ

หมื่นกวาคน มีประเทศจีน ประมาณสี่พันกวาคน ตอป การท่ี ตม.ใหขอมูลผม

มา ก็ทุก ๆ ป ประมาณหาแสนคน เขาออกในอําเภอเบตงเรา ตอไปเมืองเบตง

เราป ๖๓ นี้ จะมีกิจกรรมตาง ๆ มีการเปดสนามบินในปหนานี้ มีสถานีขนสง

เปดใหม ที่ถนนเสนใหมนี้ การทองเที่ยวเบตงเรานี้จะบูมกวานี้ มากกวาทุก ๆ ป

ครับ ผมก็ไดประสานกับ ตม.ตลอด ความสะดวกในการทองเท่ียวของเบตงนี้ 

ชาวบานทุกครั้งเขาใจกัน ก็มีปญหาอยางหนึ่ง ทางอําเภอก็ตั้งวินัยจราจร มี

ปญหากับนักทองเที่ยวมาก บางทีรถบัสไปจอดใหคนลงกินขาวรานอาหาร ก็ถูก

ตํารวจจับ ปรับ ๕๐๐ บาท ผมก็จําเปนตองไปแกกับทานนายอําเภอ บอกวาขอ

อนุโลมใหรถบัสมาจอดใหคนลงมากินขาว หรือวาลงที่โรงแรม ขอใหนายอําเภอ

อนุโลมใหทางนักทองเท่ียวเขามาเบตงดวย ทางเบตงวินัยจราจรขีดเสนแดง

หมด รถบัสจะจอดไมมี่จอดตอนนี้ครับ แมแตถนนเสนไหนก็จอดสีแดงหมด

ตอนนี้ ผมก็ตองไปแกกับทานนายอําเภอ เพราะพอคาหรือเจาของกิจการ

โรงแรม รองเรียนมายัง สจ.หมด ไปพูดกับทานนายอําเภอหนอย ผมก็

จําเปนตองขึ้นไปประชุมอีก บอกวาขออนุโลมใหรถบัสมาจอดสงผูโดยสารกิน

ขาว ไมตองไปจับเขา ไมตองไปปรับ น่ีตํารวจไปปรบัอีก ๕๐๐ บาท  ผมบอกวา

ผมไปประเทศญ่ีปุน ประเทศจีน เมืองใหญ เขาทําอยางนี้หมด เวลารถบัสมา

จอดใหผูโดยสารลง ลงเสร็จแลวก็ขับรถออกไป ถึงเวลาก็มารับ ผมก็เสนอทาน

นายอําเภอเบตง นายอําเภอก็ตกลงอนุโลมให สจ. เขาก็ขอบคุณดวยทาน สจ.

เสนอมาอยางนี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ 

ถาไมมี เชิญทานนายกครับ    

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กอนอื่นผม

ตองขอขอบคุณทานสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน ที่ไดใหความเห็นชอบในเร่ืองของ

การโอนลดงบประมาณแลวการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การไปตั้ งจาย

งบประมาณใหมครับ ทั้งหมดในญัตติที่เราเสนอในวันนี้ ก็มีการโอนลดคาใชจาย

ในการเลือกตั้ง ๔๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท และโอนลดงบประมาณของกองตาง ๆ 

อยางเชนในเรื่องของเงินเดือน ในเรื่องของเงินเหลือจาย ในเร่ืองของเงินท่ีไม

จําเปนจะตองใช อีกประมาณ ๑๖ ลานกวาบาท รวมแลววันนี้เราก็มีการโอนลด

งบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ซึ่งมีอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งหมด 
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นายก อบจ.ยะลา ๕๗,๖๔๙,๓๐๐ บาท ยอดใหญที่สุดก็คือ คาใชจายในการเลือกตั้ง ๔๐ ลานกวา

บาท อันนี้ก็เปนงบที่ทานสมาชิกไดเขาใจแลววาเราไมจําเปนที่จะตองใช เพราะ

ในการเลือกตั้ง ถามีการเลือกตั้ง งบประมาณในการเลือกตั้งทานสมาชิกก็ไดให

ความเห็นชอบในป ๖๓ ซึ่งทุกคนก็มั่นใจวาการเลือกตั้งในปงบประมาณ ๖๒ คง

จะไมเกิดข้ึน แตถามีในชวงเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม อัน

นั้นก็คืองบประมาณในป ๖๓  ซึ่งสภาของเราก็ไดใหความเห็นชอบ ในเรื่องของ

งบเลือกตั้งคงไมมีปญหา สวนอ่ืน ๆ นั้น ในเรื่องของเงินเดือนอะไรตาง ๆ นั้น 

ทางกองคลัง ก็ไปดูมาแลววาใชไปอีกหนึ่งเดือน คาเงินเดือนเทาไหร ก็คํานวณ

เรียบรอยแลว เพราะฉะนั้น สวนที่เหลือก็ไมจําเปนที่จะตองตั้งไว เราก็เอาเงิน

สวนนั้นมาตั้งรายการใหม เพื่อใหเกิดประโยชนอยางที่แตละญัตติไดเสนอไป

ครับ และก็มีสวนของกองอื่น ๆ อะไรก็เงินเหลือจาย ในบางโครงการที่ยัง

เหลืออยู เงินคากอสรางทีเราสามารถตอรองราคาอะไรตาง ๆ อันนี้มารวมแลวก็

ประมาณ ๑๖ ลานกวาบาท ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดใหความเห็นชอบ 

ก็จะพยายามดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดในเรื่องของงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติใหโอนลดในวันนี้นะครับ  ในสวนของการประสานงานตาง ๆ ที่ทาน

สมาชิกจากอําเภอเบตงไดอภิปรายวา โครงการท่ีอยูในเขตของทาน ทานไม

ทราบวาจะมีโครงการน้ีเกิดข้ึน ทําใหเสียหาย ซึ่งผมคิดวาการประสานงานตาง 

ๆ นั้น คงจะมีความเขาใจคลาดเคลื่อน และก็ในฐานะที่ทานเปนสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด ก็หมายถึงวา ทานเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ก็หมายถึงวาไมเฉพาะในเขตของทาน เขตอําเภอรามัน ทานก็

สามารถท่ีจะไปประสานงานได อําเภอยะหาก็ไปได เพราะฉะนั้น การที่ทาน

สมาชิกของเราไปลงในพ้ืนที่ของทาน ผมคิดวามันไมไดทําใหทานเสียหาย 

เพราะนั่นเปนหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งก็คือสมาชิก

ของจังหวัดยะลา ทานอยูอําเภอเบตง ทานจะมาลงสมาชิกเขตอําเภอรามัน 

ทะเบียนบานก็ไมไดผิดระเบียบ เพราะถือวาเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด ทานเปนสมาชิกของจังหวัด ไมใชเฉพาะเขตแคบ ๆ ของเขตของ

ทาน การที่ทานจะไปท่ีเขตอ่ืนก็ไมไดทําใหสมาชิกเขตนั้นเสียหาย เปนการดีอีก

ท่ีเราจะเห็นภาพของการทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพ่ีนองประชาชน 

เราไมไดคํานึงถึงวาประชาชนชาวจังหวัดยะลาเขตอื่น ซึ่งไมใชเขตของทาน 

ทานก็ไมดูแลนะครับ คนจังหวัดยะลาทั้งหมดก็เปนพ่ีนองประชาชนที่ทาน

จะตองดูแลเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น ความเขาใจตรงนี้ก็อาจจะมีความเขาใจ

คลาดเคลื่อน ก็ทําใหทานคิดวาทานสมาชิกเขตอื่นไปในเขตของทาน ทําใหทาน

เกิดความเสียหาย ผมวามันไมไดเสียหาย เพียงแตวาอาจจะไมเขาใจในเรื่องของ

การประสานงาน เกิดความนอยเนื้อต่ําใจอะไรตาง ๆ นะครับ ผมก็อยากใหทาน 
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นายก อบจ.ยะลา สมาชิกท้ังหมดนี้เขาใจวา ทุกทานสามารถไปดูแลในเรื่องของงบประมาณที่

ไดรับความเห็นชอบจากสภา ทานจะไปติดตาม ทานจะไปดูแล ทานจะไป

ประชาสัมพันธ ทุกคนมีสิทธิที่จะประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมของ 

อบจ. ไมเฉพาะโครงการที่อยูในเขตของ สจ.คนใดคนหนึ่ง ทาน สจ.ไพซอล ก็ได

เรียนใหที่ประชุมเรารับทราบวา มีการพบปะยามเชา มีการประชุมสัญจรของ

อําเภอตาง ๆ ผมก็อยากจะแนะนําใหทานสมาชิกที่ เขาประชุมในวาระการ

ประชุมของอําเภอตาง ๆ ที่ เขาไดเชิญ สจ.วา ทานก็สามารถมาดูเอกสาร

ประชาสัมพันธของ อบจ. ศรีญาลอบาง รายการอะไรที่ทานไดรับทราบ ถึงแม

โครงการนั้นจะไมไดอยูในเขตของอําเภอเบตง ไมไดอยูในเขตของอําเภอยะหา 

ไมไดอยูในเขตอําเภอรามัน แตทานมีโอกาส ทานก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ

โครงการตาง ๆ วา อบจ.ไดดําเนินการในเรื่องอะไรบาง ในเร่ืองของเด็กและ

เยาวชน คนดอยโอกาส พ้ืนที่นํารองอําเภอยะหา อําเภอบันนังสตา อําเภอรา

มัน ถึงแมทานจะเปนสมาชิกของอําเภอเมือง หรือเปนสมาชิกของอําเภอเบตง 

ทานก็สามารถที่จะนําโครงการตาง ๆ กิจกรรมโครงการตาง ๆ ของ อบจ.ถาเรา

ไปดู ในรายละเอียด ในกิจกรรมที่ เราสรุป เป นรายเดือน  ตามวารสาร

ประชาสัมพันธศรีญาลอ ผมวาทานมีโอกาสพูดโดยมีขอมูลเพียบพรอม แลวก็

ทางอําเภอก็จะสามารถทราบวา อบจ.ทําอะไรบาง แตถาเรามาดูเฉพาะเขตที่

เรารับผิดชอบ ผมกลัววาเราไมสามารถที่จะบอกใหกับสวนราชการอื่น ๆ ได 

งานของ อบจ.เปนภาพรวมของจังหวัด ทานก็สามารถท่ีจะนําเสนอเพื่อให

หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ไดรับทราบ แลวเราก็มีหลักฐานอางอิงชัดเจน อยูใน

วารสารตาง ๆ ทานก็สามารถที่จะทําไดนะครับ ในสวนของการประชุมอะไร

ตาง ๆ ที่เปนเรื่องเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ทาน สจ.ไพซอล ก็ทําดีแลว 

ในเรื่องของการประสานงาน ในเรื่องของการเพ่ือให เกิดความสะดวกแก

นักทองเที่ยวตาง ๆ อันนี้ก็เปนอีกภารกิจหนึ่งที่เราประชาชนรองเรียนมา เราก็

สามารถที่จะไปพูดคุยกับหนวยงานที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนตํารวจ ไมวาจะเปน

ทางอําเภอ ก็ถือโอกาสในการประชุมหัวหนาสวนราชการ ก็นําเสนอปญหาตาง 

ๆ ที่เราไดรับการรองเรียนจากพี่นองประชาชนใหทางอําเภอทราบ เขาจะแกไข

ไดแคไหนอันนั้นก็เปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ ที่เก่ียวของ เราเปน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ก็มีหนาที่นําความเดือดรอนของพ่ีนอง

ประชาชนท่ีรองเรียนเรามา นําเสนอตอสวนราชการตาง ๆ ใหทราบ อันนี้ก็เปน

อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในขอหน่ึงที่ มี

ความสําคัญมาก ในสวนของโครงการในวันนี้ เกี่ยวเนื่องทาน สจ.ไพซอล ไดพูด

ถึงก็คือเรื่องสนามบิน เราก็มีการปรบัปรุงถนนสายหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญในเร่ือง

ของการสัญจรไปมาในชวงของการเปดสนามบิน  อันน้ีก็เปนการรองรบัที่เราจะมี 
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นายก อบจ.ยะลา สนามบินในปหน า ก็ปรับปรุงถนนที่อยูขางสนามบิน เพ่ือให เกิดความ

สะดวกสบายไมเปนอันตรายตอผู ท่ีจะสัญจรไปมา อันนี้ก็อยูในโครงการที่

นําเสนอใหทานสมาชิกไดอนุมัติในวันนี้ ไดความเห็นชอบ ก็ตองขอขอบคุณทาน

สมาชิก ในเรื่องบอน้ํารอนก็เชนเดียวกันนะครับ เนื่องจากวาเบตงเปนเมือง

ทองเที่ยว ปน้ีเราก็พยายามที่จะไปปรับปรุง แตก็เปนเรื่องเสียดายที่เราขอ

ปรับปรุงบอน้ํ ารอน โดยนํ าเสนอโครงการปรับปรุงบอน้ํ ารอน โดยขอ

งบประมาณจากกรมสงเสริมฯ จากสํานักงบประมาณ ในป ๖๓ ทราบวา 

งบประมาณสวนนี้ไมไดรับการอนุมัติ ก็เสียดายงบประมาณเกาลาน เราก็จะ

พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณในสวนของ อบจ.เองบาง แลวก็จะพยายาม

ผลักดันใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณในโอกาสตอไป จากกรมสงเสริมฯ 

หรือจากสํานักงบประมาณตอไป ในสวนของโครงการตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการมา

นั้น ทานสมาชิกก็ทราบแลววา เราไดรับการรองขอจากหลาย ๆ ฝาย ไมวาจะ

เปนฝายนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศบาล กํานัน ผูใหญบาน ผูนํา

ศาสนา ตลอดจนทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งก็ถือวาเปนตัวแทนของพี่

นองประชาชนเชนเดียวกันครับ เพราะฉะน้ัน อะไรที่เกิดประโยชนกับพ่ีนอง

ประชาชน ทางผูบริหาร ผมรวมทั้งรองนายก ทานเลขาฯ ก็พยามที่จะรับ

ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอขัดของเหลานั้น เพื่อจะไปแกไขปญหาและไม

ขัดของ เพราะการไปแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเปน

หนาท่ีของทุกฝาย ไมวาจะเปนตัวแทนพ่ีนองประชาชนในระดับไหน ระดับ 

อบต.เราก็ตองรับฟง ระดับเทศบาลเราก็ตองรับฟง ระดับ สจ.ของเราเองเราก็

ตองรับฟง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเราก็ตองรับฟงนะครับ เพราะฉะน้ัน การ

ประสานงานตรงนี้ก็เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพ่ีนองประชาชน เราไมได

คํานึงถึงวาโครงการน้ันจะเปนผลงานของใคร โครงการนี้ใครจะประสาน แตถา

มันเกิดประโยชนกับพ่ีนองประชาชนเราในฐานะองคการบริหารสวนจังหวัด 

แลวก็เปนภารกิจหนาที่ แลวก็อยูในศักยภาพที่ อบจ.สามารถดําเนินการได เรา

ก็จัดสรรงบประมาณตอไป แลวก็คิดวาโครงการตาง ๆ ที่  อบจ.เขาไป

ดําเนินการนั้น สวนหนึ่งทาน สจ.ก็สามารถที่จะไปประชาสัมพันธวา โครงการนี้

ประชุมสภาแลว สภาใหความเห็นชอบแลว อนุมัติงบประมาณจํานวนเทาไหร 

อันนี้ก็เปนการบอกกับพี่นองประชาชนไดโดยทางตรงหรือทางออม พ่ีนอง

ประชาชนทราบวาโครงการนี้เปนโครงการของ อบจ. ที่ สจ.เขาประสาน อีก

ประการหนึ่ง แตละโครงการจะตองมีปาย ปายโครงการ ระยะเวลาของการ

ดําเนินการ งบประมาณตาง ๆ อยูในโครงการ เพราะฉะนั้น พ่ีนองประชาชนที่

เดินทางผานไปมาก็จะรูวา โครงการนี้เปนของ อบจ. โครงการนี้เปนของ อบต. 

โครงการน้ีเปนของเทศบาล โครงการนี้เปนของทางหลวงชนบท โครงการนี้เปน 
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นายก อบจ.ยะลา ของกรมทรัพยากรน้ํา โครงการนี้เปนของ ปภ. เพราะฉะนั้น โครงการใดก็

แลวแตเขาก็จะประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนทราบ เราก็สามารถที่จะชวย

ประชาสัมพันธโครงการ ถึงแมโครงการนั้นไมไดเปนโครงการของ อบจ.โดยตรง 

เราก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับชาวบาน ถาเรามีขอมูล ถาเรารูวาโครงการไหน

จะลง โครงการจะมีในป ๖๓ เราก็สามารถจะไปบอกวา ถนนสายนี้เดี๋ยวกรม 

ทางหลวงชนบทเขาจะมาสรางแลวนะ เปนถนนลาดยาง เปนถนนคอนกรตี อัน

นี้ ก็ เปนการทําหนาท่ีอยางหนึ่ ง ผมคิดวาถาเราคิดวาอะไรก็ไดที่มันเปน

ประโยชนกับพีนองประชาชนเราชวยประชาสัมพันธ เราไมตองคิดวาโครงการที่

ไมใชของ อบจ. โครงการของ อบจ.ทุกคนจะตองใหเรารับรู เราหาขอมูลเองได 

ถึงแมเราไมมีขอมูล ไมรับรูจากหนวยงานโดยตรง เราก็มีขอมูลในเว็บไซต หรือ

ในอะไรตาง ๆ ในแผนงานตาง ๆ เราก็สามารถประชาสัมพันธไดในฐานะที่เรา

เปนตัวแทนของพี่นองประชาชน อีกประการหนึ่งในเร่ืองของถนนลาดยางสวน

ใหญก็เปนถนนถายโอนครับ เนื่องจากถนนเดิมเปนลาดยาง ปรับปรุงซอมแซม 

เราก็ใชลาดยาง แตเราเนนในเร่ืองของพาราแอสฟลทติกนะครับ จากถนนที่เปน

แอสฟลทติกคอนกรีตธรรมดา เราก็มาใชยางพาราแอสฟลทติก เพราะเปนการ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในสวนที่เปนคอนกรีตนี้ เปนถนนที่เปนลูกรังเดิม 

และพี่นองประชาชนสัญจรไมสะดวก ในเวลาฤดูฝนอะไรตาง ๆ อันเนื่องจาก

สภาพพื้นที่ตาง ๆ ไม เหมาะสม ท่ีจะเปนถนนลาดยาง เราก็ใชคอนกรีต 

เพราะฉะนั้น คอนกรีตหรือลาดยาง ก็อยูกับสภาพพื้นที่ สภาพถนนเดิมครับ ถา

ถนนเดิมเปนลาดยางเราก็จะใชพาราแอสฟลทติก ถาเปนลูกรังถามันไม

เหมาะสมที่จะใชพาราแอสฟลทติก เราก็ใชถนนคอนกรีตนะครับ ก็อยูในสอง

สามประเด็นนะครับ ก็อยากจะทําความเขาใจกับเพ่ือนสมาชิก สุดทายก็ตอง

ขอขอบคุณทานสมาชิกจริง ๆ ที่ทานไดอนุมัติใหความเห็นชอบในงบประมาณ 

๕๗,๖๔๙,๓๐๐ บาท ในสวนของงบเลือกตั้งบาง ในงบอ่ืน ๆ บาง อันนี้ก็กระจัด

กระจายไปอยูในโครงการตาง ๆ หองประชุมแหงนี้ก็จะมีการปรับปรุง อันน้ีผม

ไมตองอธิบาย ทานก็ทราบดีวา หองประชุมนี้ใชประมาณ ๑๕ ป ก็มีอะไรที่มัน

เสื่อมโทรม จําเปนจะตองปรับปรุงในเร่ืองของเครื่องเสียง ในเร่ืองอะไรตาง ๆ 

เราก็จะปรับปรุงนะครับ ถาสมาชิกอยากจะใชหองประชุมใหม ก็พยายามกลับ

เขามาอีกคร้ังหนึ่ง ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผมขอปรึกษาหารือทานสมาชิกสภา เน่ืองจากเราจะปดสมัยประชุม 

และก็ตองมาพิจารณาในวาระกันเงินนะครับ  ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  

พรอมกับปดการประชุมสมัยสามัญดวยครับ ในมติที่ประชุมคร้ังแรกของสภานั้น 

ใหแตงเครื่องแบบในการประชุมสมัยสามัญ ผมขอหารือวาในวันท่ี ๒๗ เรามี

ภารกิจนอกสภาหลายอยาง ซึ่งไมสะดวกตอการแตงเคร่ืองแบบ  ดังนั้นผมขอ 
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